
"ดาว์พงษ์" ยัน ม.ทำผิดหลักเกณฑ์ ขอใบอนุญาตไม่ได้
นำเสนอเมื่อ : 7 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ข่าวไทยรัฐ
ได้นำเสนอข่าวความคืบหน้ากรณีที่คุรุสภาไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารให้กับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนั
กศึกษาเกินจำนวน ดังนี้ครับ

"ดาว์พงษ์" ยัน ม.ทำผิดหลักเกณฑ์ ขอใบอนุญาตไม่ได้ ด้าน เลขาฯ
สกอ.รับกำลังเร่งตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่ทำผิดกฎ
โดยเฉพาะที่พบกรณีเปิดสอนนอกที่ตั้ง ขู่ หากยังพบทำผิดซ้ำซาก
สภามหาวิทยาลัยต้องร่วมรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้า
กรณีได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปตรวจสอบว่า
มีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนดบ้าง และให้รายงานให้ทราบโดยเร็วว่า ล่าสุด สกอ.
ยังไม่ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้ตน คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ มีเพียงคุรุสภาเท่านั้น ที่ส่งข้อมูลมาให้ตนแล้ว
ซึ่งพบมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนผิดหลักเกณฑ์ ที่ สกอ.กำหนด จำนวน 10 แห่ง โดยตนได้แจ้งให้ น.ส.อาภรณ์
แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้นัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด
ศธ. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ศ.นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มรภ. และ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. มาหารือกันในวันที่
16 มิ.ย.นี้ เพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
แต่ตนขอยืนยันว่าหากไม่เป็นไปตามกติกา ก็ไม่สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตได้

ด้าน น.ส.อาภรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้
สกอ.อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ว่ามีสถาบันอุดมศึกษาใดบ้างที่เปิดสอนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนดบ้าง
คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ก็ได้กำชับกับทางเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม
เท่าที่ทราบข้อมูลในขณะนี้สิ่งที่ตรวจพบมากก็คือ มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนอกที่ตั้งโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต
และไม่ได้รับการอนุมัติจากทาง สกอ. ซึ่งการเปิดสอนนอกที่ตั้งนี้ มักจะตรวจพบอยู่เป็นประจำ
เมื่อพบก็จะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้ทราบเพื่อปิดดำเนินการ

"ที่ผ่านมา สกอ. จะตรวจพบอยู่เป็นประจำว่า
มหาวิทยาลัยมักเปิดสอนนอกที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และเมื่อตรวจพบ
สกอ.ก็ต้องแจ้งให้หยุดดำเนินการ และคิดว่าเรื่องนี้สภามหาวิทยาลัยจะต้องเข้มงวด กวดขัน
ไม่ปล่อยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแบบนี้ ซึ่งหากทำผิดซ้ำๆ ซากๆ สภามหาวิทยาลัยก็ควรต้องร่วมรับผิดชอบด้วย"
เลขาธิการ กกอ. กล่าว.



 ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 21:01 น.

 

http://www.thairath.co.th/content/634012

